

ประจำวันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2559

**“พาณิชย์” นำเอกชนโปรโมตข้าวฮ่องกง ตั้งเป้าทางคืนส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเป็น 65%**

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางไปฮ่องกงระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย. 2559 โดยได้เข้าหารือกับ นาย Gregory So Kam-leung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง เพื่อหารือแนวทางการขยายตลาดข้าวและสินค้าอื่นๆ ของไทยในฮ่องกง การสนับสนุนการลงทุนของ SMEs ไทยในฮ่องกง และการหารือถึงความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องการผลักดันให้การเจรจาเสร็จภายในปี 2559 นี้

ทั้งนี้ ไทยได้ยืนยันกับทางฮ่องกงว่าขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวไทย ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานข้าวที่ดีต่อไป และไทยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิ โดยจะมีเพียงมาตรฐานเดียวที่ 92% และจะมีมาตรฐานข้าวหอมชนิดอื่นออกมาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งจะทำให้ไทยทำตลาดข้าวหอมมะลิและข้าวหอมชนิดอื่นๆ ทั้งข้าวหอมปทุมธานี ข้าวหอมจังหวัดได้ดีขึ้น

“ในการเดินทางไปครั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้มีการหารือทำแผนตลาดและการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในฮ่องกงด้วย ซึ่งนอกเหนือจากข้าวหอมมะลิที่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว ได้มีการผลักดันข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวอินทรีย์ เข้าสู่ตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองตลาดคนรักสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ สามารถขายได้ราคาดีกว่าข้าวปกติอีกเป็นเท่าตัว”

โดยล่าสุด สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ฮ่องกง ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในงาน Discover Thai Taste 2016 ที่โรงแรม Mira ระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย. 2559 โดยได้ร่วมกับโรงแรมจัดเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่เสิร์ฟให้ลูกค้าเพื่อให้ทดลองชิม และยังได้จัดนิทรรศการแสดงข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักด้วย

นางอภิรดีกล่าวว่า ในการเดินทางไปครั้งนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงจำนวน 7 คู่สัญญา มีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1.5 แสนตัน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงปีนี้กลับมาเป็น 65% ได้ เพราะในช่วงก่อนหน้านี้ข้าวไทยเคยเสียตลาดให้กับคู่แข่ง หลังมีการใช้นโยบายจํานำ ทำให้ข้าวไทยมีราคาสูง และแข่งขันได้ยาก โดยปี 2557 ส่วนแบ่งตลาดได้ลดเหลือ 49% พอมาปี 2558 กระทรวงฯ ได้เข้ามาทำแผนทางคืนตลาด สามารถทวงส่วนแบ่งตลาดคืนมาได้เป็น 57%

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการขอบคุณผู้นำเข้าฮ่องกงที่ได้มีการนำข้าวไทย และมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงฯ ได้มอบรางวัลให้กับผู้นำเข้าจำนวน 8 ราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและยังคงมีการนำเข้าข้าวไทยต่อไป

ที่มา ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

## พาณิชย์จัดเกรดส่งออกข้าวหอมมะลิใหม่ หวังสู้ราคาตลาดเวียดนามระดับบน-ล่าง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งมายังสมาคมฯ ว่า จะทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานข้าวหอมมะลิออกไปนอกราชอาณาจักร โดยจะยกเลิกมาตรฐานข้าวหอมมะลินิตพิเศษ หรือต้องมีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่า 98% เพราะสร้างความสับสนให้ตลาดผู้ซื้อข้าวเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ไทยใช้มาตรฐานข้าวหอมมะลินิตพิเศษคือ สัดส่วน 92% หรือต้องมีข้าวหอมมะลิไม่น้อยกว่า 92% และมีข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 8%

ทั้งนี้ ประกาศมาตรฐานข้าวหอมมะลิฉบับใหม่ที่กรมการค้าต่างประเทศกำลังจัดทำข้อสรุปเพื่อเสนอ รว.พาณิชย์เห็นชอบนั้น จะแบ่งมาตรฐานข้าวหอมของไทยเป็น 2 ชนิด คือ มาตรฐานข้าวหอมมะลิสัดส่วน 92% โดยในการส่งออกจะใช้ชื่อว่า "ไทย หอมมะลิ ไรซ์" และมาตรฐานข้าวหอม 80% จะใช้ชื่อในการส่งออกว่า "ไทย จัสมิน ไรซ์" ซึ่งมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 92% จะเป็นมาตรฐานสูงสุด และต้องเป็นข้าวหอมมะลิเท่านั้น แต่มาตรฐานข้าวหอม 80% จะเป็นข้าวหอมปทุมธานีหรือข้าวหอมมะลิก็ได้ โดยมีส่วนผสมของข้าวหอมปทุม หรือข้าวหอมมะลิ สัดส่วน 80% อีก 20% สามารถมีข้าวชนิดอื่นมาผสมได้

สำหรับข้อดีของข้าวหอมสัดส่วน 80% นั้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาดข้าวหอมให้กับไทย โดยมาตรฐานข้าวหอมมะลิสัดส่วน 92% จะเป็นการทำตลาดระดับบน แต่มาตรฐานข้าวหอม สัดส่วน 80% จะเป็นการทำตลาดระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งจะแข่งขันกับราคาข้าวหอมจากเวียดนามได้

"ปัจจุบันราคาข้าวหอมของเวียดนามอยู่ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ต่ำกว่าราคาข้าวหอมมะลิของไทยที่ส่งออก 750 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทำให้ตลาดระดับกลางและล่างไปซื้อข้าวหอมเวียดนามเพราะมีราคาถูกกว่า แต่หากไทยเพิ่มในเรื่องมาตรฐานข้าวหอมสัดส่วน 80% ขึ้นมา ซึ่งราคาข้าวจะใกล้เคียงกับข้าวหอมเวียดนาม จะทำให้แข่งขันได้" นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## รว.พาณิชย์เตรียมเยือนฮ่องกง 5-7 เม.ย.เจรจาขยายตลาดข้าว โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ พร้อมด้วยคณะภาครัฐและภาคเอกชน มีกำหนดเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะหารือ และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐบาลฮ่องกงและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวของฮ่องกง

"มั่นใจว่า ในปี 2559 ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและครองความเป็นอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดข้าวในฮ่องกงไว้ได้อย่างแน่นอน" รว.พาณิชย์ กล่าว

ทั้งนี้ การเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ได้แก่

(1) การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง (Mr.Gregory So Kam-leung) เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการขยายตลาดสินค้าข้าวและผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง รวมทั้งการขอให้รัฐบาลฮ่องกงสนับสนุนการลงทุนของ SMEs ไทยในฮ่องกง

(2) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Discover Thai Taste 2016 ณ โรงแรม Mira ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2559 โดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสัมผัสถึงความพิเศษและคุณลักษณะเฉพาะของข้าวดังกล่าว ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์และคุณสมบัติที่โดดเด่น

เด่น รวมทั้งรสชาติที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่น ผ่านงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า ตลอดจนการสาธิตการปรุงอาหารโดยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นวัตถุดิบหลัก

(3) การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการตลาดและการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ประจำปี 2559 แนวทางการส่งเสริมข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษของไทยในฮ่องกง เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

(4) การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) การซื้อขายข้าวไทยระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการค้าระหว่างสองประเทศ

(5) การมอบรางวัล Best Import Performance of Thai Rice Award 2015 ให้กับผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง จำนวน 8 บริษัท ที่เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีของไทยและมีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **เอกชนยื่นประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบทั่วไป-เข้าสู่อุตสาหกรรมล็อต 2 รวม 5.17 แสนตัน มูลค่า 4.6 พันล. จากที่เปิด 6.4 แสนตัน**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลการยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ เป็นการทั่วไป และข้าวที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม รวมปริมาณที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดทั้งสิ้น 5.17 แสนตัน หรือคิดเป็น 80% ของปริมาณที่เปิดประมูล 6.4 แสนตัน มูลค่ารวม 4,644 ล้านบาท

โดยวันนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 7 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 6 ราย ผลจากการเปิดซองเสนอราคาซื้อ ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเอทานอลและกรดมะนาว ใน 13 ครั้ง ปริมาณ 98,273 ตัน หรือคิดเป็น 44% ของปริมาณที่เปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรม มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 211.42 ล้านบาท

ส่วนเมื่อวานนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติสำหรับการประมูลข้าวเป็นการทั่วไป 42 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อ ซึ่งผลการเปิดซองปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาซื้อเป็นการทั่วไปที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจำนวน 38 ราย โดยมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 14 ราย ใน 66 ครั้ง ปริมาณ 4.18 แสนตัน หรือคิดเป็น 100% ของปริมาณที่เปิดประมูลเป็นการทั่วไป มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 4,433 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะนำผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ก่อนนำเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานุมัติและแจ้งยืนยันผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้ผู้ชนะการประมูลทราบตามขั้นตอนต่อไป

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **38 รายผ่านเกณฑ์ประมูลข้าว "อุบลไปโอ" ซื้อข้าวเสื่อม 1.75 บ.**

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 6.42 แสนตัน

โดยแบ่งเป็น 1) การยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวทั่วไป ปริมาณ 4.18 แสนตัน และ 2) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ปริมาณ 2.23 แสนตัน ซึ่งเป็นข้าวที่ผลิตไปจากมาตรฐาน และผลิตชนิด ได้เปิดให้ยื่นซองตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา

จากนั้นเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 59 เปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลสต็อกข้าวเป็นการทั่วไป ซึ่งมีผู้เสนอเพียง 39 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่ยื่นถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 38 ราย จากที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 42 ราย รวมปริมาณการเสนอซื้อข้าว 4.18 แสนตัน มูลค่า 4,433 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเสนอซื้อข้าวขาว 5% คิดเป็นสัดส่วน 70% หรือ 2.92 แสนตัน รองลงมาเป็นข้าวเหนียว ข้าวขาว 10% และปลายข้าว

และเมื่อในวันที่ 31 มี.ค. 59 ได้เปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้ายื่นซองเสนอราคาข้าวเพื่ออุตสาหกรรม มีผู้ยื่นเสนอ 6 รายจากผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 7 ราย ขาดเพียงบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดเท่านั้น โดยผลการเปิดซองมีผู้เสนอราคาสูงสุด 5 ราย ปริมาณ 98,273 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 44% ของปริมาณปิดประมูล รวมเป็นมูลค่าเสนอราคา 211.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมผลประมูลข้าว 2 ส่วน มีปริมาณ 5.17 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วน 80% ของปริมาณเปิดประมูล รวมมูลค่าการเสนอราคา เท่ากับ 4,644 ล้านบาท หลังจากกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการรวบรวมผล ให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) พิจารณานุมัติผลการจำหน่ายข้าวสาร ส่วนการเปิดประมูลข้าวรอบต่อไป จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนเม.ย.ปริมาณ 1 แสนตันเศษ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า การประมูลข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมถือว่าน่าห่วง เพราะครั้งนี้ จำกัดให้ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภท ทำให้ราคาข้อเสนอซื้อต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กก.ละ 1.75 บาท หรือตันละ 1,750 บาท และบริษัท ราชสีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เสนอราคาสูงสุด กก.ละ 3.16 บาท หรือตันละ 3,160 บาท หากรัฐบาลอนุมัติขายจะขาดทุน 600-1,000 ล้านบาท เพราะข้าวในคลังไม่ได้เสื่อมทั้งหมด รัฐบาลควรนำมาประมูลเปิดกว้างให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย อาจจะทำให้ราคาสูงถึง กก.ละ 8-8.50 บาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการประมูลข้าวทั่วไปครั้งนี้ถือเป็นจังหวะที่ดี เพราะเกิดปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะปลายข้าว ทำให้ราคาปลายข้าวปรับขึ้นถึงตันละ 10,700-10,800 บาท ส่งผลให้เอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลซื้อปลายข้าวในราคาสูงมาก เฉลี่ยตันละ 8,000-9,000 บาท ใกล้เคียงกับราคาตลาดมาก ดังนั้น เชื่อว่าหากนำปลายข้าวในคลังรัฐมาประมูลในครั้งต่อไป ก็จะได้ราคาสูง รวมถึงช่วยลดภาระการจัดเก็บปลายข้าว ที่มีอยู่ 2 ล้านตัน

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

## **พาณิชย์เตรียมประมูลข้าวล็อตถัดไป คาดดำเนินการหลังสงกรานต์ ซ้ำอาจต้องระบายแบบยกคลัง**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากการประชุม คณะอนุกรรมการระบายข้าวได้มีการหารือถึงแนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลปริมาณ 12 ล้านตันซึ่งเป็นโกดังที่มีทั้งข้าวเกรด P A B และ C ปนกันอยู่ ทำให้ยากต่อการระบาย โดยขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์และทำรายละเอียด ว่าควรมีการระบายอย่างไร

ในเบื้องต้นต้องดูแลโกดังว่ามีข้าวแต่ละเกรดปะปนกันอยู่ในสัดส่วนเท่าใด ซึ่งอาจต้องระบายแบบยกคลัง แต่กรณีที่สามารถแยกข้าวได้ ก็จะมีการแยกขายข้าวเป็นกอง แล้วแต่กรณี โดยการระบายข้าวของรัฐจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับรัฐมากที่สุด และไม่กระทบกับตลาดข้าว ภายหลังจากจัดทำรายละเอียดเสร็จ ก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) พิจารณานุมัติต่อไป

“การเปิดประมูลข้าวในสต็อกครั้งต่อไป คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้หลังสงกรานต์ เนื่องจากหลังการเปิดประมูลครั้งนี้จะทำให้มีข้าวที่เหลือและแยกได้อย่างชัดเจนประมาณ 1 แสนตัน จึงมองว่าหากจะเปิดระบายปริมาณดังกล่าวอาจน้อยไป ดังนั้นกรมจะรอให้ข้าวมีปริมาณที่เหมาะสมจึงจะเปิดประมูลอีกครั้ง” นางดวงพร กล่าว

ทั้งนี้ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 418,000 ตัน ในข้าว 11 ชนิด ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% 10% 15% 25% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวปทุมธานี ปลายข้าว (เหนียว) A1 ปลายข้าว A1เลิศ ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ และข้าวท่อนหอมปทุม รวมจำนวน 66 คลัง ใน 26 จังหวัด

โดยมีเอกชน 39 ราย ยื่นขอเสนอราคา จากจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 42 ราย เอกชนได้เสนอซื้อทั้งหมด 418,000 ตัน หรือทั้งหมด 100% ของการประมูล คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,433 ล้านบาท ชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณ 2.92 แสนตัน คิดเป็น 70% รองลงมาได้แก่ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวขาว 10% และปลายข้าว A1เลิศ ตามลำดับ

ในขณะเดียวกันในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้เปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 223,000 ตัน เป็นข้าวที่ผิดไปจากมาตรฐาน และผิดชนิด รวม 22 คลัง ใน 9 จังหวัดมีเอกชนที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 7 ราย และภายหลังที่ได้ผู้เสนอซื้อสูงสุดสำหรับการประมูลทั้ง 2 แบบกรมจะรวบรวมผลให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐพิจารณาก่อนนำเสนอให้ประธาน นบข. พิจารณานุมัติผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อไป

“ด้านการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนจะยังเดินต่อไปต่อเนื่องและจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-โคราช โดยไทยจะมาลงทุนเองแต่เทคโนโลยีและตัวรถไฟไทยก็ยังคงใช้ของจีนในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด” นางดวงพร กล่าว

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

## **'พาณิชย์' เผยยอดส่งออกข้าวไตรมาสแรกโต 27%**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 มี.ค. 59 มีปริมาณ 2.64 ล้านตันเพิ่มขึ้น 27% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามูลค่า 1,161 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 7.8% หากคิดในรูปเงินบาทมีมูลค่า 4.14 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 18% เนื่องจากความต้องการข้าวสูงขึ้นจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตข้าวหลายประเทศลดลงดังนั้นทั้งปีคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ตามเป้า 9.5 ล้านตัน

“เห็นได้จากความต้องการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลมีมากขึ้นล่าสุดที่เปิดประมูลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปครั้งที่ 2/2559 และเข้าสู่อุตสาหกรรมครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 6.4 แสนตัน

พบว่ามีการนำเข้าปริมาณจำนวนมากและให้ราคาดีด้วยส่วนปริมาณข้าวสาลีต่อรัฐบาลครั้งต่อไปคาดว่าจะสามารถนำข้าวมาเปิดประมูลได้ช่วงครึ่งเดือนหลังเม.ย. หรือผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์โดยปริมาณที่จะเปิดระบายหลายแสนตันซึ่งยังเป็นข้าวในกลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยังเหลืออยู่”

ขณะเดียวกันการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เร็วๆ นี้กรมจะมีการเสนอแนวทางในการระบายข้าวสาลีต่อรัฐบาล 12 ล้านตันซึ่งเป็นกลุ่มข้าวในโกดังที่มีการปนกันระหว่างข้าวผ่านมาตรฐานและข้าวไม่ผ่านมาตรฐาน ทำให้ต้องหาวิธีการระบายข้าวให้เหมาะสมเบื้องต้นหากเป็นโกดังข้าวที่มีข้าวเกรดพีเอ บี มากกว่าข้าวเกรดซีก็จะใช้วิธีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปแต่หากมีข้าวเกรดซีมากกว่าก็จะประมูลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นต้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์



### เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 2559 มีจำนวน 570,055 ตัน มูลค่า 229.448 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 18.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 480,490 ตัน มูลค่า 190.516 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 มีจำนวน 1.426 ล้านตัน มูลค่า 577.282 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 57.74% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 51.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 904,954 ตัน มูลค่า 382.216 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับสูงขึ้น เพราะผู้ซื้อยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตที่อาจจะลดลงจากภาวะภัยแล้ง โดยในขณะนี้ผู้ซื้อจากจีนต่างเร่งซื้อข้าวจากเวียดนามโดยจะเป็นการซื้อเพื่อส่งออกไปทางตอนเหนือของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศจีน

ทางด้านนาย Huynh The Nang นายกสมาคมอาหารเวียดนาม และประธานของ Vinafood 2 ระบุว่า นับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 2.248 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนนี้รวมถึงสัญญาจำนวน 1.12 ล้านตัน ที่ได้ทำไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วด้วย ซึ่งขณะนี้มีการส่งมอบข้าวไฟไปแล้วประมาณ 856,000 ตัน ยังคงเหลือข้าวที่จะต้องส่งมอบอีกประมาณ 1.392 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่ต้องส่งมอบตามสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลประมาณ 365,000 ตัน และสัญญาซื้อขายของเอกชนอีกประมาณ 1.027 ล้านตัน

ทางด้านนาย Nguyen Thanh Phong จากบริษัท Van Loi Food Company ระบุว่า ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นเพราะผู้ส่งออกมีความต้องการข้าวทั้งเพื่อการส่งออกตามช่องทางปกติ และที่ส่งผ่านช่องทางชายแดน ขณะที่บางส่วนก็กำลังซื้อข้าวเพื่อเก็บไว้สำหรับส่งมอบตามสัญญาที่ยังคงค้างอยู่

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) คาดว่าในปีนี้เป็นประเทศจีนจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณส่งออกข้าวของเวียดนามจะถูกส่งไปยังประเทศจีน เนื่องจากยังคงมีการส่งออกข้าวจำนวนมากไปทางแนวชายแดนที่ติดกับจีน

นาย Huynh The Nang นายกสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวว่าในปีที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวทั้งหมดทั้งที่เป็น การส่งออกอย่างเป็นทางการผ่านทางท่าเรือ และการส่งออกตามแนวชายแดนรวมประมาณ 8.3 ล้านตัน ซึ่งคาดว่า

ประมาณกว่า 4 ล้านตันที่ถูกส่งไปยังประเทศจีน และในปีนี้อคาดว่าจะปริมาณที่ส่งไปยังประเทศจีนจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

กรมการเพาะปลูก (Cultivation Department) รายงานว่า ในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice crop) ของปีการผลิต 2015/16 คาดว่าผลผลิตข้าวจะลดลงประมาณ 190,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 10.37 ล้านไร่ มากกว่าปีที่แล้วประมาณ 0.16 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) ประมาณ 9.94 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.16 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูนี้ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะมีประมาณ 10.9 ล้านตัน ข้าวเปลือก ขณะที่ผลผลิตโดยรวมทั้งหมดจะมีประมาณ 11.3 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงประมาณ 0.19 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมพื้นที่เพาะปลูกข้าวขนาดใหญ่แล้วคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะลดลงประมาณ 378,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งและภาวะน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งประมาณการณ์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 364,000 ไร่ ทั้งนี้เมื่อประเมินจากสถานการณ์ผลผลิตแล้ว คาดว่า จะมีผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาวที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 3.8 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

นาย Sok Puthyvuth ประธานสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ระบุว่า การกัมพูชาได้พิจารณาที่จะเพิ่มความเข้มงวดตามจุดสกัดทั่วประเทศเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งจะมีการเข้มงวดเกี่ยวกับกรณีการใช้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ากับข้าวที่มีการปลอมปนแล้วนำไปส่งออกด้วย นอกจากนี้จะมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10%) สำหรับการนำเข้าเครื่องจักรสีข้าว เพื่อเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วย

ทั้งนี้ คณะทำงานของทางการกัมพูชาได้จัดประชุมในประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรมข้าว และมีการเสนอให้รัฐบาลจัดหาเงินทุนสำหรับโรงสีข้าวประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 4% เพื่อเป็นการลดอุปสรรคของโรงสีข้าวที่ในปัจจุบันต้องใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ที่มีดอกเบี้ยประมาณ 8-10% ขณะที่การกู้เงินจากสถาบันการเงินขนาดเล็กจะมีดอกเบี้ยประมาณ 20-30%

อย่างไรก็ตาม นาย Puthyvuth กล่าวว่ายังไม่มียอะไรที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการออกเงินกู้ดังกล่าว ขณะเดียวกันก็มีคำแนะนำในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยเสนอให้มีการเจรจากับทางการไทยเพื่อขอใช้ท่าเรือแหลมฉบังในประเทศไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการปรับลดค่าไฟฟ้าลงเหลือประมาณ 0.1 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

ผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Bloomberg ว่า ในปีนี้ฟิลิปปินส์อาจจะไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพื่อใช้ใน ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ซึ่งถือเป็นช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดต่ำลง (the lean season) เนื่องจากสต็อกข้าวในประเทศยังคงมีจำนวนมาก

ซึ่งตามปกติแล้วรัฐบาลจะมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อเตรียมไว้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีอุปทานข้าวเพียงพอและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมาสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) และสภาความมั่นคงด้านอาหาร (the Food Security Council) ได้ตัดสินใจเลื่อนแผนการอนุมัติการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 500,000 ตัน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ออกไปก่อน เพราะสต็อกข้าวยังคงมีจำนวนมาก

องค์การอาหารแห่งชาติ ระบุว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางในการนำเข้าโดยการจัดสรรโควต้าให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำเข้าภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (under the Minimum Access Volume; MAV) ซึ่งฟิลิปปินส์มีพันธสัญญาที่ต้องนำเข้าข้าวประมาณ 805,000 ตัน ในอัตราภาษีนำเข้า 35%

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) คาดว่าในปีการตลาด 2015/16 (มิ.ย.-พ.ค.) จีนจะนำเข้าข้าวทั้งการนำเข้าอย่างเป็นทางการและการลักลอบนำเข้าผ่านทางแนวชายแดนรวมประมาณ 5.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลจีนพยายามที่จะควบคุมการลักลอบนำเข้าข้าวผ่านทางแนวชายแดน สำหรับการนำเข้าธัญพืชรวมทุกชนิดนั้นคาดว่าจะมีประมาณ 28 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพราะในปีที่ผ่านมามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นจำนวนมากประกอบกับยังมีสต็อกคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

ทางด้านผลผลิตข้าวเปลือกนั้น คาดว่าในปี 2015 ที่ผ่านมา จีนมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 208.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 206.507 ล้านตัน ในปี 2014 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ญี่ปุ่น

สมาคมสหกรณ์การเกษตรและสมาพันธ์การเกษตรแห่งชาติของญี่ปุ่น (The National Federation of Agricultural Cooperative Associations) เปิดเผยว่า จากการลงนามในสัญญาโครงการเขตการค้าเสรีแปซิฟิก (the Trans-Pacific Partnership free trade agreement) ซึ่งจะทำให้การส่งออกข้าวของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นต้องรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงจากต่างประเทศนั้น ทางสมาคมฯ จึงวางแผนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงกว่าแบรนด์อื่นๆ ที่มีอยู่ตามท้องตลาดเพื่อส่งเสริมการส่งออก

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมข้าวหลายรายออกความเห็นเห็นว่า ข้าวญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ ทว่าราคาที่สูงก็กีดกันการขยายตัวของส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ จากสัญญาที่บ่งชี้ว่าตลาดข้าวในประเทศกำลังปรับตัวลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่ลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของญี่ปุ่นนั้น ทางสมาคมฯ ตั้งเป้าที่จะรักษาระดับการเจริญเติบโตด้วยการแข่งขันกับข้าวสายพันธุ์ต่างชาติในตลาดต่างประเทศ

สำหรับแผนที่ทางสมาคมฯ จะดำเนินการนั้นคือการกำหนดให้บางพื้นที่ของประเทศปลูกข้าวในต้นทุนที่ต่ำลงด้วยการลดค่าใช้จ่าย และเน้นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงพร้อมกันในคราวเดียว ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวประจำปีให้สูงขึ้นมากกว่า 6 เท่า อยู่ที่ 10,000 ตัน ภายใน 3 ปีข้างหน้า

ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ อีก 11 ประเทศ รวมถึงอเมริกา ลงนามในสัญญาโครงการเขตการค้าเสรีแปซิฟิกไปเมื่อเดือน ก.พ. ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน หลังจากทั้ง 12 ประเทศให้สัตยาบัน หากภายใน



2 ปี การให้สัตยาบันยังไม่สมบูรณ์ครบ 12 ประเทศ สัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วันหลังจากมีการให้สัตยาบันจำนวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าจีดีพีโดยรวมต้องไม่ต่ำกว่า 85% ของจีดีพีรวมทั้ง 12 ประเทศ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อินเดีย

ภาวะราคาขายส่งข้าว (wholesale rice prices) ในประเทศอินเดียยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากคาดการณ์เรื่องผลผลิตข้าวที่จะลดลง ประกอบกับมีการรายงานเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงฤดูการผลิตหลักในปีการผลิต 2015/16 (ก.ค.-ธ.ค.) ทั้งนี้ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ราคาขายส่งข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 426 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 5% จากราคา 406 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับระดับ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือน มี.ค. ปีที่ผ่านมา

รัฐบาลอินเดีย รายงานผลการพยากรณ์ครั้งที่สองว่า ในปีการผลิต 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 103.61 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 105.48 ล้านตันในปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### แอฟริกาใต้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2016/17 (พ.ค.-เม.ย.) ประเทศแอฟริกาใต้ จะมีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น เป็น 970,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10 % เมื่อเทียบกับจำนวน 880,000 ตัน ในปีการตลาด 2015/16 เนื่องจากภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น

ทางการนำเข้าข้าวใน ปีการตลาด 2016/17 (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่า จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตันเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 1 ล้านตัน ในปีการตลาด 2015/16 โดยประเทศอินเดียและไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญที่ส่งข้าวมายังแอฟริกาใต้คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 90% โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2015 มาจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2016 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 715,174 ตัน โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศไทยจำนวน 449,949 ตัน ตามด้วยอินเดีย 199,323 ตัน เวียดนาม 34,993 ตัน ปากีสถาน 4,825 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น แอฟริกาใต้มีการส่งออกข้าวปริมาณไม่มากไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปีการตลาด 2015/16 คาดว่า จะมีการส่งออกประมาณ 120,000 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานว่า Ms. Linda Thomas-Greenfield, Assistant Secretary of State for Africa กล่าวว่า สหรัฐฯ จะหารือกับผู้แทนรัฐบาลไนจีเรียในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้รัฐบาลไนจีเรียโดยธนาคารกลางปรับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น และยกเลิกมาตรการห้ามผู้นำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไนจีเรียเอง

ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกา แต่ได้ประสบภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงเหลือบาร์เรลละไม่ถึง 40 เหรียญสหรัฐฯ ทำให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ

เหลือต่ำกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ประเทศสามารถอยู่ได้ 7 เดือนโดยไม่มีการส่งออก ซึ่งอยู่ในภาวะอันตรายก่อนถึงวิกฤติ (หากทุนสำรองฯ เทียบได้กับระยะเวลาที่ประเทศสามารถอยู่ได้น้อยกว่า 6 เดือนหากไม่มีการส่งออก เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ถือว่าวิกฤติ และอาจเข้าสู่โครงการเงินกู้ของ IMF)

รัฐบาลไนจีเรียจึงประกาศอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ไว้ที่ระดับ 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 198 ไนรา พร้อม ๆ กับออกมาตรการห้ามผู้นำเข้าสินค้า 41 รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชำระค่าสินค้า เพื่อรักษาระดับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ มาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการ เพราะไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกได้ บริษัทของนักลงทุนจากสหรัฐฯ และผู้ส่งออกสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าว ยังก่อให้เกิดตลาดมืดสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากกลางปี 2558 จนถึงสัปดาห์นี้ซึ่งเงินสกุลท้องถิ่นอ่อนตัวลงถึง 40% เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนทางการ (อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืด 1 เหรียญสหรัฐฯ = 318 ไนรา ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) ซึ่งเป็นผลให้เกิดอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 11.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เพราะผู้นำเข้าที่เดือดร้อนทางการเงินจำเป็นต้องใช้บริการจากตลาดมืด

ผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ จึงต้องการให้ไนจีเรียใช้นโยบายการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อสะท้อนอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงตามอุปสงค์และอุปทานเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งยกเลิกข้อจำกัดห้ามผู้นำเข้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นความพยายามของนานาชาติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเคยให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไนจีเรียเมื่อช่วงต้นปี 2559 แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ

หากการบีบของสหรัฐฯ เป็นผลสำเร็จ ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันนี้ ผู้นำเข้าสินค้าข้าว และอาหารจากประเทศไทย ประสบความยากลำบากในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า และเมื่อผู้นำเข้าสินค้าไทยใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากตลาดมืด ได้ส่งผลให้สินค้าไทยมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ

*ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-15 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 679,233 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 578,157 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 53,203 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 49,708 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 626,030 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 528,449 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-15 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 154,204 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 115,527 ตัน เนเธอร์แลนด์ 81,201 ตัน โปแลนด์ 50,416 ตัน อิตาลี 49,224 ตัน เยอรมนี 53,264 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 175,397 ตัน ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-15 มี.ค. 2559 มีการส่งออกประมาณ 123,197 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 149,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 102,248 ตัน ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 128,092 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 20,949 ตัน ลดลงประมาณ 0.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,045 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 65,453 ตัน สเปน 17,190 ตัน กรีซ 14,552 ตัน โปรตุเกส 7,966 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 18,036 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อียิปต์

รัฐบาลอียิปต์จะออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไป โดยเมื่อเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ยกเลิกการห้ามส่งออกข้าว เนื่องจากมีอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศ แต่ได้ใช้วิธีกำหนดอัตราภาษีส่งออกข้าวที่ 2,000 ปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 255 เหรียญสหรัฐต่อตันแทน

แหล่งข่าวในประเทศระบุว่า ในขณะนี้เกิดภาวะอุปทานข้าวตึงตัว เพราะรัฐบาลล้มเหลวในการเก็บสต็อกข้าว ขณะที่ผู้ค้าข้าวต่างเก็บสต็อกข้าวไว้เพราะคาดว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

